

สรุปข่าวประจำวัน  
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์	หัวข้อข่าว	หน้าที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ				
1	กรุงเทพธุรกิจ	เกษตร-รถยนต์-อิเล็กทรอนิกส์ พุ่งส่งออกปี 66 ติด ลบต่ำ 0.5%	10	
2	ไทยรัฐ	ต่างดาวทำงานต่อได้ 3 เดือน	8	
3	ไทยรัฐ	กรม. ใจดีให้ "ของขวัญวันแม่" แก่ลูกจ้าง เพิ่มเงินค่า รักษาพยาบาลเป็น 65,000 บ.	8	

**“กสร. คุ่มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”**

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กสร.

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

# เกษตร-รถยนต์-อิเล็กทรอนิกส์ พุ่งส่งออกปี66ติดลบต่ำ0.5%

**กรุงเทพธุรกิจ** • “สรท.” ประเมินส่งออกไทย ปี 2566 คงเป้าติดลบ 0.5-1% ระบบเศรษฐกิจ คู่ค้าหลักปัจจัยจุดส่งออกที่ยังมีไม่แน่นอน ส่งออกสินค้าเกษตร ข้าว น้ำตาล อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ หวังเร่งตั้งรัฐบาลขับเคลื่อนกิจกรรมส่งออกครึ่งปีหลัง

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกปี 2566 ได้แก่ 1.ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ส่งผลอย่างยิ่งต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 2.เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัวแบบชะลอลงและฟื้นตัวแบบหน่วง เช่น ตลาดสหรัฐ ยุโรป และจีน

3.อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ระบบการเงินมีแนวโน้มสภาพคล่องลดลงและการปล่อยสินเชื่อต้องตัวขึ้น 4.ต้นทุนการผลิตยังคงสูง อาทิ ค่าไฟฟ้า ราคาวัตถุดิบการผลิต ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย

5. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรในช่วงปลายปี

ทั้งนี้ สรท. มีข้อเสนอแนะให้เร่งกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนกิจกรรมการส่งออกในครึ่งปีหลัง รวมถึงการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ให้มีความ

ต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีเสถียรภาพ และเร่งหาตลาดใหม่เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชน ต้องเร่งบริหารจัดการลดผลกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิตที่ปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าแรง อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลต่อการเจรจาทางการค้ากับคู่ค้า โดยอาจเสียเปรียบคู่แข่งที่สำคัญ รวมถึงต้องเร่งการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรการทางค้าใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งต้องเร่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน (Supply Chains Financing) โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เร่งเพิ่มทักษะและสมรรถนะของแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาและปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบสินค้า

นอกจากนี้ ต้องเร่งแสวงหาช่องทางหรือรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและยกระดับประสิทธิภาพและโลจิสติกส์ให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

“สรท. ยังคงคาดการณ์เป้าหมายการทางานด้านการส่งออกรวมทั้งปี 2566 ติดลบต่ำสุดที่ 0.5% และจะขยายตัวได้มากที่สุด 1% (ณ เดือน ส.ค. 2566) หากยังมีไม่แน่นอนต่อการส่งออกกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ข้าว

น้ำตาล รวมทั้งการส่งออทยานยนต์ที่ น่าจะโต 5% ในปีนี้ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นด้วย”

ในส่วนของปัจจัยบวกต่อการส่งออกไทย ปี 2566 ได้แก่ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ปรับตัวในระดับอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และยังคงอ่อนค่ากว่าประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง

ปัจจัยนโยบายการจำกัดการส่งออกสินค้าของประเทศคู่แข่ง เป็นโอกาสให้กับสินค้าของไทยทดแทนในตลาดโลก และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินเพื่อลดพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและโอกาสให้ผู้ส่งออกสามารถซื้อขายโดยตรงกับเงินสกุลท้องถิ่น

ขณะที่ความเคลื่อนไหวอัตราค่าระวางเรือพบว่าส่วนใหญ่มีการปรับเพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูล Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) เปรียบเทียบอัตราค่าระวางระหว่างช่วงเดือน ก.ค. พบว่าค่าระวางปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายเส้นทาง โดยเส้นทางที่ค่าระวางปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ เส้นทางยุโรป เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียน เส้นทางอเมริกาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เส้นทางออสเตรเลีย เส้นทางแอฟริกาใต้ และเส้นทางญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก

ส่วนเส้นทางที่ค่าระวางปรับลดลงได้แก่ เส้นทางดูไบ เส้นทางแอฟริกาฝั่งตะวันตกและตะวันออก เส้นทางอเมริกาใต้ เส้นทางญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก และเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนเส้นทางค่าระวางคงที่ ได้แก่ เกาหลี

## ต่างด้าวทำงานต่อได้3เดือน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 ก.ค.2566 โดยอนุมัติในหลักการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2566 (ฉบับที่...) เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 ก.ค.66 แล้ว ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถึงวันที่ 30 ก.ย.66

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา มีนายจ้างยื่นบัญชีเพื่อให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2566 ประมาณ 417,261 คน ซึ่งหากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีการเสนอร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับเพื่อแก้ไขมติ ครม. (5 ก.ค.66) แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของ คนต่างด้าวภายหลัง 31 ก.ค.66 ให้จ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายต่อไปได้.

## ครม.ใจดีให้ “ของขวัญวันแม่” แก่ลูกจ้าง เพิ่มเงินค่ารักษาพยาบาลเป็น 65,000 บ.

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2563 จากเดิม 50,000 บาท เป็น 65,000 บาท และแก้ไขเงื่อนไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะ จากเดิมบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เป็นบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะ เพื่อช่วยลูกจ้างให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่าย

ร่างกฎกระทรวงนี้ ยังครอบคลุมผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจนเกิดภาวะไม่รู้สีกตัว หรืออัมพาตที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น อาการบาดเจ็บที่มีลักษณะ หรือการรักษาดังต่อไปนี้ 1.การบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันตามปกติเกินกว่า 20 วัน 2.กรณีศีรษะบาดเจ็บรุนแรง แต่อาจไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่อาจผ่าตัดได้ เช่น กะโหลกศีรษะแตกจนมีเลือดออกในช่องสมอง บางรายอาจผ่าตัดไม่ได้ หรือไม่ต้องผ่าตัด 3.กรณีตกจากที่สูงมีเลือดคั่งในสมองแต่ไม่ต้องการผ่าตัดนอนรักษาในห้องดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) จำนวน 3 คืน มีเลือดออกในช่องท้องและไม่ต้องการผ่าตัด ซึ่งโครงสร้างหลายซี่ มีเลือดในช่องอกเล็กน้อย หายใจขัดเล็กน้อย ไม่ผ่าตัด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะ ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ซึ่งวงเงินเดิมที่ 50,000 บาทอาจจะไม่เพียงพอ โดยกระทรวงแรงงานได้ประมาณการผลกระทบต่อสถานะของกองทุนเงินทดแทนที่เพิ่มขึ้น ใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลระหว่างปี 2566-2567 ประมาณ 2,270 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความตั้งใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะด้านค่ารักษาพยาบาลถือเป็นของขวัญวันแม่ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศด้วย.